

สรุปประเด็นจากที่ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกัณธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของของอธิบดี และองค์ประชุม
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ	๑. แสดงความยินดี ผอ.ใหม่ ได้แก่ นพ.ชาติรี เมธาธาริปป คอ.๘ อุดรธานี และ นพ.วิเชียร ต้นสุวรรณนนท์ คอ.๕ ราชบุรี	รับทราบ
	๒. การตรวจเยี่ยมของ รมต.ว่าการ กสธ. เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๒ เน้นการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ, การเกิดนวัตกรรมสำหรับอนาคต, การยกระดับการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน และการสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วยการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย	รับทราบ
	๓. การดำเนินงานเรื่องมารดาตาย เน้นเขตสุขภาพที่ ๑๒	รับทราบ มอบ Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย จัดทำยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงาน ภาพรวมประเทศ และนำเสนอที่ประชุมอังคารที่ ๑ วันที่ ๕ มี.ค.๖๒
	๔. นำเสนอ VTR เรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	รับทราบ และให้เขียนแผนการสื่อสาร พร้อมทั้งเพิ่มรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อ และเสนอให้จัดทำเป็น AI
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒	รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ม.ค.๖๒ ณ ห้องกัณธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย	รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขหน้า ๗ บรรทัดที่ ๑๙ จาก “กรวดน้ำบริโภครักโรงเรียน” เป็น “ตรวจน้ำบริโภครักโรงเรียน”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	๓.๑ ภาพรวมผลการเบิกจ่าย เดือน ม.ค.๖๒ เป้าหมายกรมฯ ร้อยละ ๔๐ ผล ๓๒.๐๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ภาพรวม ๔ งบรายจ่าย แบ่งเป็น ส่วนกลาง ตามเป้าหมาย ๙ หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ตามเป้าหมาย ๖ หน่วยงาน รวม ๑๕ หน่วยงาน ข้อมูล ณ ๓๑ ม.ค.๖๒ ทั้งนี้ ได้กำหนดนโยบาย งบลงทุน ปี ๖๓ ทุกรายการ เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว ต้องสามารถดำเนินการได้ทันที และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์	รับทราบ มอบหมายทุกหน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
	๓.๒ นำเสนอร่างกำหนดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ - ๒๘ มิ.ย.๖๒ ณ รร.มิราเคิลแกรนด์ฯ กรุงเทพฯ	รับทราบ มอบสำนักส่งเสริมสุขภาพ เรียนเชิญ รมต.ว่าการ กสธ. เพื่อเป็น Lecturer
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา	๔.๑ นำเสนอการพัฒนาระบบตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อสร้างความรอบรู้ด้วยเทคโนโลยี (RRHL) ประกอบด้วยเรื่อง การดำเนินงาน, ข้อเสนอความต้องการสนับสนุนด้านบุคลากร กรมอนามัย, ข้อพิจารณา/เงื่อนไขความสำเร็จ, บริหารจัดการและสร้างแรงจูงใจ	รับทราบ มอบ นพ.บัญชา คำของ รองอธิบดีกรมอนามัย ดำเนินการ ดังนี้ ๑ จัดหาบุคลากรทำงานที่มีความเข้าใจเรื่อง HL ๓ คน เพื่อเป็นหลักในการดำเนินงาน และจัดทำยุทธการ, Social Listening รายงานทุกวัน, การพัฒนา Digital Platform ๒. ออกแบบการดำเนินการของระบบ RRHL ๓. ติดตามคำของงบประมาณ ปี ๖๓ ที่เสนอรองนายกรัฐมนตรี

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของของอธิบดี และองค์ประชุม
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ	<p>๕.๑ ผลการตรวจสอบภายในประจำกรม ไตรมาส ๑/๒๕๖๒ พบว่า ด้านการบริหารงาน การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ, หน่วยงานไม่ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะฯ ๑๐ หน่วยงาน และผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑/๒๕๖๒ พบว่า เป็นไปตามระเบียบ แต่ยังมีข้อสังเกตด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบ ด้านการปฏิบัติงาน/การดำเนินงาน และด้านบริหารงาน</p> <p>๕.๒ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและหลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับหน่วยงานของรัฐ เปลี่ยนจากส่วนราชการ เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีคณะ คตส. ประจำกรม</p> <p>๕.๓ สถานการณ์และการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อ สุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{๒.๕})</p> <p>๕.๔ Timeline การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่ เดือน ม.ค. – เม.ย.๖๒, การจัดปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ๒๗ ก.พ.๖๒ และการจัดตั้ง Dream Team</p>	<p>รับทราบ มอบทุกหน่วยงาน ศึกษารายละเอียดข้อผิดพลาด แล้วให้กำกับ/ปฏิบัติ ตามคำแนะนำ พร้อมทั้งเขียนรายงานกลับมายังกรมอนามัย</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ ให้ดำเนินการตามมาตรการหลัก พร้อมทั้งดำเนินการร่วมกับ EOC และให้ศูนย์อนามัยรายงานสถานการณ์รายจังหวัด</p> <p>รับทราบ</p>
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ	<p>๖.๑ เชิญผู้บริหารเข้าร่วมงานแถลงความร่วมมือด้านการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากมารดาสู่ลูก ประสพการณ์ไทยสู่โลก วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนราทิพย์ กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>๖.๒ พ.ร.บ.แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ สธ.ได้ออกกฎกระทรวง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ ๒๕ ม.ค.๖๒ และมีแนวทางปฏิบัติตาม กฎกระทรวงฯ ประเด็นสำคัญของสถานบริการทุกแห่ง คือ Consent Form เน้นเด็กที่มี อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองเท่านั้น</p> <p>๖.๓ ประชาสัมพันธ์ LIKE TALK AWARD รอบหน่วยงานส่วนกลาง เปิดรับสมัครถึง สิ้นเดือน ก.พ.๖๒ เข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สกท.</p> <p>๖.๔ การคัดเลือก คกก.อกพ.กรม ๖ ท่าน ผู้มีสิทธิ์คัดเลือก คือ ดำรงตำแหน่งอำนวยการ และตำแหน่งบริหาร</p> <p>๖.๕ การ Kick – off Health Literate Organization หน่วยงานที่สะสมก้าวได้มากเป็น อันดับ ๑ ได้แก่ สำนักทันตสาธารณสุข ร้อยละ ๙๗</p>	<p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p>